



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 10 มกราคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เทคโนโลยีเกษตร	1	งานวันเกษตรภาคอีสาน 2568 จัดเต็มสินค้า-เทคโนโลยีเกษตร 10 วัน	เว็บไซต์บ้านเมือง
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2	"โยธธรร" เกษตรอำเภอทรายมูล ลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรกรทำการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เว็บไซต์สยามรัฐ
มาตรฐานการเกษตร	3	เกษตรนนทบุรี จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย มุ่งยกระดับสู่มาตรฐาน GAP	เว็บไซต์ NBT CONNEXT

← ↻ 🔒 <https://www.banmuang.co.th/news/education/412602>

▼

งานวันเกษตรภาคอีสาน 2568 จัดเต็มสินค้า-เทคโนโลยีเกษตร 10 วัน

วันพุธ ที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2568, 09.32 น.

แชร์ แชร์ แชร์

ติดตามข่าวผ่าน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2568 “เกษตรอีสาน สร้างสรรค์ ผลักดัน Soft Power ยกระดับเกษตรทันสมัย สู่การพัฒนาไทยให้ยั่งยืน” ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตร ภาคอีสาน ถือเป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองต่อปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นศูนย์กลางทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น Big Event ของมหาวิทยาลัย และจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 33 แล้ว

“การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานจะเป็นส่วนสำคัญในการอัปเดตความก้าวหน้าทางการเกษตร โดยเฉพาะ ในปัจจุบันที่หลายพื้นที่เผชิญกับปัญหาภูมิอากาศ รวมถึงทรัพยากรที่ลดลง จะมีตัวอย่างเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสิ่งที่ไม่ได้ คือ สินค้าเกษตร อาหารต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี โดยในการจัดงานเมื่อปี 2567 มีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 663,000 คน และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 747 ล้านบาท”

ขณะที่ รศ.ดร.ดรณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2568 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สร้างสรรค์ ผลักดัน Soft Power ยกระดับเกษตรทันสมัย สู่การพัฒนาไทยให้ยั่งยืน”

“ที่ผ่านมา เกษตรกรรมมุ่งเน้นสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพ แต่ราคายังตกต่ำ ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ได้แนวคิด ในการเชื่อมโยงสินค้าการเกษตรไปสู่การกินอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่ Creative economy ด้วย Local wisdom อย่างแท้จริง ด้วยการเชิญ Food Stylist และเชฟที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เรื่องราวการกินของจังหวัดบึงกาฬมาจัด Chef’s Table สร้างสีสันภายในงานด้วย”

สำหรับภายในงานผู้เข้าชมจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย ทั้งนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก 8 สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ การเสวนาและฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตร การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน และทักษะทางการเกษตร การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 26 การจัดแสดงปลาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ ชนิดต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณโดยรอบงานวันเกษตรภาคอีสาน โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วย

นอกจากนี้ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้เตรียมไฮไลท์กิจกรรมไว้อัดต้อนรับทุกคนตลอด 10 วัน โดยเริ่มจาก นายสิทธิพงษ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ระบุว่า กรมวิชาการเกษตรเตรียมจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต ภายใต้กรอบแนวคิด “วิชาการเกษตรสร้างสรรค์ ผลักดันคุณภาพผลผลิต ด้วยเกษตรทันสมัยอีสานเข้าสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อน” พร้อมกับ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการ “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาค อีสานตอนบน”, สวนพืชเรืองแสง, การแข่งขันทายปัญหาด้านวิชาการเกษตร พืชตรงวัล DOA Seedling Box Set และกิจกรรมนักสำรวจ ตามหาความลับในการผลิตพืช

นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ระบุว่า กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดนิทรรศการ “1 ท้องถิ่น 1 สุดยอดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” และร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า “สุดยอดของดี 20 จังหวัด” และสินค้าจาก “Young Smart Farmer” ซึ่งจะมีโปรโมชั่นพิเศษทุกวัน ตลอดจนงานกิจกรรมสาธิตฝึกทักษะทางการเกษตร “ส่งเสริมเกษตรอีสาน สร้างงาน สร้างเงิน ครั้งที่ 2” ที่วิเคราะห์ Pain point ของเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำตัวอย่างที่ใช้ในการสาธิตกลับไปทำต่อที่บ้านได้ด้วย

ด้านกรมปศุสัตว์ในปีนี้ นายอิทธิพัทธ์ จารัสบุญหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ระบุว่า จะมีเวทีแลกเปลี่ยนกลุ่มนักวิจัยด้านแพะ และกิจกรรม Roadshow Event กระตุ้นการบริโภคแพะ ภายในประเทศ (เมนู แพะแดดเดียว แพะหัน) จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ 16 กลุ่ม พร้อมกิจกรรมการประกวดแพะและกระบือ ซึ่งด้วยพระราชทานฯ พร้อมด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงพันธุ์สัตว์ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร

น.ส.สุดคณิง พิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า กรมการข้าวจะมีการร่วมจัดงานภายใต้สโลแกน “กรมการข้าวสร้างสรรค์ ผลักดันชาวนาอีสานทันสมัย สู่อการพัฒนาข้าวไทยให้ยั่งยืน” ประกอบด้วย การจัดแปลงสาธิตข้าว 3 สายพันธุ์ หนึ่งในนั้น คือ ข้าวหับทิมชุมแพ ที่เตรียมขึ้นทะเบียน GI ของจังหวัดขอนแก่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการผลิตข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และเวทีกิจกรรมอีกมากมาย

นางปราณี สีหพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กล่าวว่ากรมพัฒนาที่ดินเตรียมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมีชีวิต ในหัวข้อ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ สถานภาพทรัพยากรดินภาคอีสาน” โดยแบ่งเป็น 4 โซนย่อย พร้อมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องดินจากผู้รู้จริง เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักดินอีสานให้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถนำดินในพื้นที่เพาะปลูก มาตรวจสอบค่ากรด-ด่างแบบรู้ผลได้ทันที พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญถึงวันละ 50 คนเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม งานวันเกษตรกรภาคอีสาน ประจำปี 2568 ได้ย้ายพื้นที่จำหน่ายต้นไม้ภายในงานไปไว้บริเวณทิศใต้ของงาน เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อพันธุ์ไม้และความสะดวกในการขนส่ง และยังได้จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง สินค้าภายในบริเวณงานด้วย รวมถึงได้เนรมิตพื้นที่บริเวณทิศใต้ของงานจัดทำเป็นแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว (KKU Smart Flower Farm) ซึ่งประกอบไปด้วยแปลงดอกคัสเตอร์ ไฟเออร์เวคหรือบานไม่รู้โรยญี่ปุ่น เวอร์บีนาไฟเนส คอสมอส และแปลงนาข้าว 3 สี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ขยายสถานที่จอดรถ และดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงานตลอด 10 วันพบกัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถติดตามรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook งานวันเกษตรกรภาคอีสาน

"ยโสธร" เกษตรอำเภอรายมุล ลงพื้นที่แนะนำ เกษตรกรทำการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



🕒 8 มกราคม 2568 23:04 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 ชาวทั่วไป

"ยโสธร" เกษตรอำเภอรายมุล ลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรทำการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ม.ค.68 นางคำผาย แก้วสวัสดิ์ เกษตรอำเภอรายมุล จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นางสาวมยุรี ลีกลาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวคุณภาพสายพันธุ์ KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิตจังหวัดยโสธร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ จำนวน 10 ราย ที่บ้านสีสุก หมู่ 5 ตำบลคู์ลาด อำเภอรายมุล จังหวัดยโสธร ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธานีการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการในพื้นที่ 8 อำเภอ และตำบลคู์ลาด มีพื้นที่ร่วมโครงการ 10 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในระยะการเจริญเติบโต ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติภายในแปลง การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูถั่วเขียว การให้น้ำเมื่อความชื้นในดินลดลง และการสำรวจแปลง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตถั่วเขียวที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของโครงการ และนำไปสู่การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างรายได้ต่อไป

← <https://thainews.prd.go.th/regionnews/news/view/815282/?bid=1> A ☆ ⋮

nbt connext ไทย English

🏠 [หน้าหลัก](#)

เกษตรกรนทบุรี จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย มุ่งยกระดับสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 7 มกราคม 2568 นางพลศรีบุญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย รุ่น 1 ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักในจังหวัดนนทบุรี มีความรู้เรื่องการผลิตพืชผักปลอดภัย พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า (เคล) สารชีวภัณฑ์เมตาไรเซียม สารชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ผักตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี